
Ég mótmæli að það séu yfir höfuð til reglugerðalokanir á handfærabáta, þar sem 
svæðin veiða ekki smáfisk heldur mennirnir, sem geta alltaf tekið upp færi og leitað á 
önnur mið.   
 
 
Sérstaklega mótmæli ég því að hólf 6.gr. við breka sé komið á bæði fyrir 
handfæra- og línu- veiðum. 
 

- Innan umrædds svæðist hefur aldrei komið skyndilokun á handfæri og því 
engin ástæða til þess að fara loka þessu svæði fyrir handfrærum á forsendum 
sem eru ekki til.  

 
- Innan umrædds svæðist hefur ekki verið mikil sókn á línu en innan þeirra liggja 

góðar ýsu lagnir og vitna ég í löndun hjá mér á Birtu sh 203 þann 21. 
nóvember  og 22. nóvember 2018 þar sem fékkst stór og flottur fiskur á rúma 
18 bala í hvorri löndun.  

 
 

-Einnig vill ég benda nefndarmönnum á að með lokunum á svæðum myndast oft 
staðbundirstofnar þar sem hringormur nær að fjölgja sér óhoflega og veiðiast því 
oftar ormaðir fiskar í kringum reglugerðalokanir.  

 
 
Mbk. 
Kristinn Ólafsson  
Línu- og handfærisjómaður frá Grundarfirði  til 30 ára 
 
 


